



สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ด้านบริหาร

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านบริหาร ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ร่างระเบียบ กสม. ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างระเบียบ กสม. ว่าด้วยเครื่องแบบ และการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงาน กสม. (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบร่างระเบียบ กสม. ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างระเบียบ กสม. ว่าด้วยเครื่องแบบ และการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงาน กสม. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยมอบสำนักกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. การเป็นองค์กรร่วมจัดเวทีสาธารณะเนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล หัวข้อ “สิทธิ สวัสดิการ และสวัสดิภาพของเด็กในชายแดนใต้” กับสมาคมฟ้าใส ส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนชายแดนใต้

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบการเป็นองค์กรร่วมจัดเวทีสาธารณะเนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล หัวข้อ “สิทธิ สวัสดิการ และสวัสดิภาพของเด็กในชายแดนใต้” โดยให้ใช้เครื่องหมายราชการของสำนักงาน กสม. ในการประชาสัมพันธ์และการจัดงาน สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานจากแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ งานประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ภาคใต้ และมอบ กสม.วสันต์ หรือที่ปรึกษาฯ สรวงมณฑ์ เป็นผู้กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ความสำคัญของการพัฒนาเด็ก” มอบสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ มอบหมายบุคลากรเป็นวิทยากรเสวนา หัวข้อ “สิทธิ สวัสดิการ และสวัสดิภาพของเด็กในชายแดนใต้” และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. การเป็นองค์กรร่วมจัดกิจกรรม “Isaan People Forum: มหกรรมประชาชนสิทธิ รัฐธรรมนูญ และชีวิตของคนอีสาน” ร่วมกับ กป.อพช. ภาคอีสาน

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบการเป็นองค์กรร่วมจัดกิจกรรม “Isaan People Forum: มหกรรมประชาชน สิทธิ รัฐธรรมนูญ และชีวิตของคนอีสาน” ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ สวนสาธารณะประตูเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยให้ใช้เครื่องหมายราชการของสำนักงาน กสม. ในการประชาสัมพันธ์และการจัดงาน และสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม โดยมอบสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ตามความเห็นของที่ประชุม โดยมอบเลขาธิการ กสม. เป็นผู้ลงนามมอบ กสม.สุภัทรา เข้าร่วมงานและเป็นวิทยากร ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ และมอบสำนักกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. การประชุม Technical-level Dialogue on Advancing the Right to Health for All: Human Rights Based Approach to the Universal Health Coverage

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบการเป็นองค์กรร่วมจัดการประชุม Technical-level Dialogue on Advancing the Right to Health for All: Human Rights Based Approach to the Universal Health Coverage ในวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยให้ใช้เครื่องหมายราชการของสำนักงาน กสม. ในการประชาสัมพันธ์และจัดงาน มอบ กสม.สุภัทรา เป็นผู้แทนกล่าวเปิดการประชุม และเป็นวิทยากรใน Session 2 หัวข้อ “Overview of the Right to Health and Universal Health Coverage in Thailand: Status, Opportunities, Challenges, and the Way Forward” ให้สำนักงาน กสม. มอบหมายเจ้าหน้าที่ ๕ คน เข้าร่วมประชุม และมอบสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖. การจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการตรวจเยี่ยมสถานที่ลิดรอนเสรีภาพและสถานที่ควบคุมตัวบุคคล

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบการเป็นองค์กรร่วมจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการตรวจเยี่ยมสถานที่ลิดรอนเสรีภาพและสถานที่ควบคุมตัวบุคคล ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยให้แก้ไขตามความเห็นที่ประชุม และมอบสำนักรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๗. ผลการวิจัยของสำนักงาน กสม. ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบผลการวิจัยของสำนักงาน กสม. ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ จำนวน ๙ เรื่อง และมอบสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๘. การเป็นองค์กรร่วมจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ กับองค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี และสถาบันวิจัยเอเชียเซ็นเตอร์

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบให้เลื่อนกำหนดจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่ง กสม. เป็นองค์กรร่วมจัดกับองค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี และสถาบันวิจัยเอเชียเซ็นเตอร์ จากเดิม “วันที่ ๔ - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗” เป็น “วันที่ ๘ - ๙ มกราคม ๒๕๖๘” เนื่องจากจังหวัดปัตตานีและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประสบอุทกภัย และมอบสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป